



ศาลแพ่ง

วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

ความพ้อง

ระหว่าง { นางอรปภา เสร ที่ ๑ กับพวก

ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีนี้เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา

ชื่อนายผู้ร้อง

ได้รับค่ารับรองเอกสารจำนวน 50 บาท

ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 5610217747

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2556

ผู้ร้อง

อนันต์ เสร

(นางอรปภา เสร ที่ ๑ กับพวก)

เจ้าพนักงานศาลอุทธรณ์ชำนาญการ

แทนผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง

เรียกไต่สวนคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งผู้แทนชั่วคราว และขอตั้งผู้แทนใหม่วันนี้

นายผู้คัดค้านที่ ๑ ถึง ๑๑๘ มาศาล

พิเคราะห์คำร้อง ประกอบพยานหลักฐานของผู้ร้องคัดค้านแล้ว เห็นว่า คดีไม่จำเป็นต้องไต่สวน

จึงให้ผลการไต่สวน

รอฟังคำสั่งวันนี้ อ่านแล้ว

(นายอัมพันธ์ มาสุข) บันทึก/อ่าน

(นายชัชชัย ทักศรี)



นายผู้คัดค้านที่ ๑ ถึง ๑๑๘

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้แทนชั่วคราวของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น

จำกัด จำนวน ๔ คน โดยให้บุคคลดังกล่าวจำนวน ๒ ใน ๔ คน ลงลายมือชื่อร่วมกันมีอำนาจทำธุรกรรมกับ

สมาชิกและหรือบุคคลภายนอกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด เป็นเวลา ๑๘๐ วัน

ตามที่ปรากฏในรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น เนื่องจากสหกรณ์เครดิตยู

เนียนคลองจั่น จำกัด ไม่มีผู้แทนโดยตำแหน่งว่างลง และจดทะเบียนจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

ใหม่ยังไม่ได้ แต่ขณะนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งประธานกรรมการสหกรณ์

เครดิตยูเนียน คลองจั่น จำกัด ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ปรากฏตามหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม

๒๕๕๖ ซึ่งต่อมานายมงคล กันล้อม ประธานกรรมการดำเนินการชุดที่ ๒๘ ได้มีหนังสือขอเชิญประชุม

ใหญ่วิสามัญ ปรากฏตามหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีมติการประชุมใหญ่วิสามัญในวันที่

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นกรณีที่ประธานกรรมการดำเนินการชุดที่ ๒๘ ได้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

ตามคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ โดยชอบแล้ว ส่วนผู้แทนชั่วคราวของสหกรณ์ยูเนียนคลองจั่น จำกัด ที่ศาล

ได้มีคำสั่งดังกล่าวได้มีหนังสือขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ โดยเรียกประชุมใหญ่วิสามัญในวันที่ ๒๖

พฤษภาคม ๒๕๕๖ ปรากฏตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น ไม่ต้องด้วยเจตนารมณ์

ตามที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้แทนชั่วคราวของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด เพื่อให้ลงลายมือชื่อร่วมกันมี

อำนาจทำธุรกรรมกับสมาชิกหรือบุคคลภายนอกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด

เท่านั้น มิได้มีเจตนารมณ์ในการแต่งตั้งผู้แทนชั่วคราวสหกรณ์ยูเนียนคลองจั่น จำกัด เพื่อให้เรียกประชุมใหญ่

วิสามัญได้

จึงมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวจำนวน ๔ คน ตามที่ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้แทนชั่วคราวสหกรณ์


เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น มีอำนาจ

เฉพาะทำธุรกรรมกับสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด

เป็นเวลา ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งทำเช่น โดยมิให้ร่วมกันมีอำนาจในการขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ

ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด

ให้แจ้งคำสั่งศาลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ./

นายฉันทันท์ ภาสุข 

นายชัยชัย ทักสิริ 

